

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบิน วงษ์เจริญ	ประธานสภา	บิน วงษ์เจริญ
๒	นายสมบูรณ์ จังอินทร์	รองประธานสภา	สมบูรณ์ จังอินทร์
๓	นายพุทธชาติ โนนกอง	เลขาธิการสภา	พุทธชาติ โนนกอง
๔	นายอนุกุล บุญโย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	อนุกุล บุญโย
๕	นายเสรี จันท์หอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	เสรี จันท์หอม
๖	นางมะณี อินทร์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	มะณี อินทร์แก้ว
๗	นายอนันต์ กองทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	อนันต์ กองทอง
๘	นายบุญธรรม อินทร์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	บุญธรรม อินทร์แก้ว
๙	นายสมพงษ์ เชื้อทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สมพงษ์ เชื้อทอง
๑๐	นายสมชัย บุคดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	สมชัย บุคดี
๑๑	นายสนิท ศรียันต์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	สนิท ศรียันต์
๑๒	นางน้อย เข็มขาว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	น้อย เข็มขาว
๑๓	นายโฆสิต ผูกพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	โฆสิต ผูกพันธ์
๑๔	นายจันท์เพ็ญ พรหมเมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	จันท์เพ็ญ พรหมเมา
๑๕	นายทองม้วน ทะวะบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	ทองม้วน ทะวะบุตร

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง	สุวิทย์ วงศ์เจริญ
๒	ร.ท.กฤษฎา ท่าดี	รอง หน.ชุดประสานงานโครงการฯ	กฤษฎา ท่าดี
๓	นายสุรศักดิ์ ชานันโท	ประธาน อสม.	สุรศักดิ์ ชานันโท
๔	นายอุไร เกษเลี้ยง	เลขาธิการนายก อบต.เมืองหลวง	อุไร เกษเลี้ยง
๕	นายสมศักดิ์ ดวงนิล	ผอ.ร.ร.บ้านเมืองหลวง	สมศักดิ์ ดวงนิล
๖	นายไชยพงศ์ สะอั้งทอง	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองสะมอน	ไชยพงศ์ สะอั้งทอง
๗	นายจำเริญ ลิมนิยม	ประธาน อสม.	จำเริญ ลิมนิยม
๘	นายมงคล สุกใส	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	มงคล สุกใส
๙	นายสุข คำด้วง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	สุข คำด้วง
๑๐	นายสมพร คำเครื่อง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	สมพร คำเครื่อง
๑๑	นายนิธย์ มุขตา	กำนันตำบลเมืองหลวง	นิธย์ มุขตา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๒	นายสมยศ ไชยพันธ์	รองนายก อบต.เมืองหลวง	สมยศ ไชยพันธ์
๑๓	นายบุญโชค อินทร์แก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	บุญโชค อินทร์แก้ว
๑๔	นายศรารุณี ยงกุล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ศรารุณี ยงกุล
๑๕	นายจำปาทอง บุญโย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	จำปาทอง บุญโย
๑๖	นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย	ผอ.ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น	อุบลรัตน์ โนนน้อย
๑๗	นางหนูเวียง ต้นสกุล	ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองหลวง	หนูเวียง ต้นสกุล
๑๘	นายสถาปนมะ มาทอง	ผอ.ร.ร.บ้านเมืองน้อย	สถาปนมะ มาทอง
๑๙	นายวัฒน์นะ ชันธเสน	ผอ.ร.ร.บ้านโทะ	วัฒน์นะ ชันธเสน
๒๐	นายบรรจง จังอินทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	บรรจง จังอินทร์
๒๑	นายสุพัฒน์ อนุพันธ์	รก.ผอ.ร.ร.บ้านจ้งเอน	สุพัฒน์ อนุพันธ์
๒๒	นายเฉลิม สงพิมพ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	เฉลิม สงพิมพ์
๒๓	นางสาวกนกวรรณ จันทอน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	กนกวรรณ จันทอน
๒๔	นางปยุณวีร์ กิจพรเจริญ	พยาบาลวิชาชำนาญการ	ปยุณวีร์ กิจพรเจริญ
๒๕	จำสิบเอกไกรสร จิตตั้ง	จนท.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ	จ.ส.อ.ไกรสร จิตตั้ง
๒๖	สิบเอกธีระวัฒน์ สิทธิเสนา	จนท.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ	ส.อ.ธีระวัฒน์ สิทธิเสนา
๒๗	นายดาวฤกษ์ ราชรักษา	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ดาวฤกษ์ ราชรักษา
๒๘	นายยอด ศรีบาง	ภารโรง	ยอด ศรีบาง
๒๙	นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สุภัคพรรณ โสมาพร
๓๐	นางละออง ผาพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ละออง ผาพันธ์
๓๑	นางประสิทธิ์ จันทำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	ประสิทธิ์ จันทำ
๓๒	นางสีไทย แสนทวีสุข	คนงานทั่วไป	สีไทย แสนทวีสุข
๓๓	นายเมธา บัวตะคุ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เมธา บัวตะคุ
๓๔	นายธนกฤต ยอดใส	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธนกฤต ยอดใส
๓๕	นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กัญติมา ไชยพันธ์
๓๖	นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ	ประชาสัมพันธ์	วลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ
๓๗	นางสาวศิริรัตน์ จันทร์หอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศิริรัตน์ จันทร์หอม
๓๘	นายวสันต์ ดวงศรี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	วสันต์ ดวงศรี
๓๙	ร.ต.สงวน อินทร์แก้ว	รองนายก อบต.เมืองหลวง	สงวน อินทร์แก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบิน วงษ์เจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้จัดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

ร.ท.กฤษฎา ทาดี

รอง.หน.ชุดประสานงานโครงการฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ตามพระราชดำริของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างบ้าน

-ขอชี้แจงในส่วนของการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ตามพระราชดำริของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างบ้าน ซึ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุงศาลาทรงงานจำนวน ๔๑๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในปี ๒๕๖๓ เป็นการก่อสร้างที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอำเภอห้วยทับทันและศาลาทรงงานบ้านหนองน้ำขุ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ของบประมาณไป ๙๙๐,๐๐๐ บาท เฉพาะศาลาทรงงานดำเนินการไปแล้ว ๘๐% ต่อไปจะของบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศาลาทรงงานและปรับปรุงกระจกให้เป็นห้องเรียนได้

-โครงการปลูกหม่อน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างบ้าน จะของบประมาณในการวางระบบน้ำในการปลูกหม่อน ซึ่งเคยดำเนินการไปแล้ว ในส่วนของพันธุ์หม่อนที่จะปลูกได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์หม่อนไหมจังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้นจึงของบประมาณเพื่อจะดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำ ขอขอบคุณครับ

๑.๒ การประชาคมขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค

ประธานสภาฯ

-ในส่วนของการประชาคมขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค นั้นขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ

นายก อบต.เมืองหลวง

-ในเรื่องการประชาคมเพื่อขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับแจ้งจากนายอำเภอห้วยทับทัน ว่าประปาส่วนภูมิภาคจะวางท่อผ่านเริ่มต้นจากห้วยทับทันถึงตำบลจานแสนไชยสำหรับหมู่บ้านไหนจะขอใช้น้ำประปาให้ทำเรื่องประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอใช้น้ำ แล้วแจ้งอำเภอเพื่อจะดำเนินการต่อไป

ประธานสภาฯ

๑.๓ โครงการบอกดินเพื่อออกโฉนดตามนโยบายรัฐบาล

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ

นายก อบต.เมืองหลวง

-โครงการบอกดินเพื่อออกโฉนดตามนโยบายรัฐบาลโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. ๑ น.ส.๓ น.ส.๓ ก แจ้งตำแหน่งที่ดินของตนเอง เพื่อให้ภาครัฐรวบรวมข้อมูลและเข้าไปดำเนินการที่ดินให้ถูกต้องกฎหมาย ตอนนี้ที่ดินดำเนินการแบบลดขั้นตอนออกให้ทั่วประเทศซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจะออกดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ค่าใช้จ่ายจะลดลง ใครที่มีความประสงค์ให้ยื่นเอกสารกับผู้ใหญ่บ้านให้ระบุชื่อและจำนวนว่ามีกี่แปลง แต่ละแปลงมีจำนวนพื้นที่เท่าไร ขอขอบคุณครับ

๑.๔ การขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา

ประธานสภาฯ

-ในการขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ

นายก อบต.เมืองหลวง

-การขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา ซึ่งได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุทุมพรพิสัย ซึ่งโครงการไฟฟ้าที่จะดำเนินการนั้นให้ส่งเอกสารกับผู้ใหญ่บ้าน ถ้าบ้านเรายากจน มีความต้องการไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าจะติดตั้งให้เฉพาะเสาและอบต.จะเป็นผู้เดินทางไฟให้กับบ้านโดยใช้งบประมาณของ อบต.ให้ผู้ต้องการใช้เสนอเรื่องเข้ามา

-ค่าไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยกิจ จะดำเนินการให้ภายใน ๑๕ วัน ขอให้ผู้ใหญ่บ้านส่งเรื่องผ่าน อบต. และทาง อบต.จะดำเนินการยื่นเอกสารต่อไป

-ไฟครัวเรือน ถ้าจะเอาไปสู่ไร่นาจะไ้เร็วกว่าไฟเกษตร ในส่วนของไฟเกษตรนั้นต้องมีกลุ่มมีถนนเข้าสู่ไร่นา มีที่ดินและมีแหล่งน้ำ ซึ่งในการของบนั้นต้องมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน ยื่นเอกสารต่อผู้ใหญ่บ้าน การ

ขอไฟเกษตรนั้นกรมจะเป็นผู้อนุมัติ แต่ก็มีวิธีแก้ปัญหาถ้าใครต้องการไฟให้สร้างบ้านหรือกระท่อม ให้มีห้องน้ำ ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างและขอหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อขอบ้านเลขที่ ในส่วนการขอหนังสือรับรองขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพอนุมัติให้กับชาวบ้านด้วย ซึ่งการขอลักษณะนี้จะง่ายเพราะว่าเรามีบ้านเลขที่ แต่ถ้าบ้านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ให้ขอบ้านเลขที่ก่อนเมื่อทำเรื่องขอไฟฟ้าแล้วค่อยย้ายเข้าบ้านเดิมได้ขอบคุณครับ

นายสุเมชัย บุคดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ในส่วนของบ้านโทะ ไฟทิศตะวันตกของหนองโทะมีการเดินสายไฟไปแล้วอยากได้เสาไฟในส่วนนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ไหมครับ

-หลักเกณฑ์การขอคือต้องมีบ้านเลขที่ มีบ้านถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การมีบ้านเลขที่จะได้ขอไฟได้ง่ายครับ

๑.๕ การเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร

ประธานสภาฯ

- การเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรนั้น ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบว่าทำได้มากน้อยเท่าไร ซึ่งชาวบ้านได้ส่งเอกสารเข้ามาเยอะมาก ในการของบประมาณมีการขอทั้งจังหวัดศรีสะเกษ อาจจะได้แต่ไม่ทั่วถึงทั้งหมด ซึ่งในอนาคตผมมีแนวโน้มว่าจะซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบริการประชาชน

๑.๖ การขยายเขตถนนสู่ไร่นาและในชุมชน

ประธานสภาฯ

- การขยายเขตถนนสู่ไร่นาและในชุมชนขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ในส่วนของขยายเขตถนนสู่ไร่นาและในชุมชนนั้น มีการก่อสร้างถนนเยอะแล้วอีกไม่กี่โครงการก็ทั่วถึงแล้ว ยังมีถนนที่ไม่ทั่วถึงก็เส้นเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เส้นบ้านอ้อไปบ้านโทะ เส้นบ้านหนองสะมอนไปบ้านนานวน ยังไม่ได้ลาดยาง และผมมีนโยบายว่าถนนไปไร่นานั้นจะทำเป็นถนนดินยกระดับในส่วนนี้จะทำเรื่องของงบประมาณต่อไป มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

-การขยายเขตถนนสู่ไร่นา การทำถนนต้องเป็นถนนดิน ซึ่งท่านนายก อบต.ได้นำมาแจ้งในที่ประชุมทราบนั้น ยังไม่มีการก่อสร้างหรือมีงบประมาณมาหรือยัง หรือว่างบประมาณมาแล้ว ถ้าแจ้งให้ทราบต้องมีงบประมาณสนับสนุน ในส่วนของหมู่ที่ ๕ นั้น มีการตัดถนนอีก ๑ เส้น กำลังดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าของที่ดิน ในกรณีถ้ามีงบประมาณผมจะเสนอโครงการเข้ามา ถ้านายกนำเสนอแบบนี้ถ้าส่งเอกสารเข้ามานายกต้องมีงบประมาณให้ครับ

-การเจาะบ่อบาดาล เมื่อคณะผู้บริหารหรือปลัดทำเรื่องเข้าทุกหมู่บ้าน งบประมาณมีแล้วเสนอไปแล้วก็น่าจะได้มา และต้องได้ภายในเมษายน ถ้าหลังจากนั้นก็เข้าดำเนินการไม่ได้ ได้มามากน้อยไม่ต่างกันขอให้ได้ เพื่อให้ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการทำโครงการเสนอเข้ามา ถ้าพูดได้ก็ขอให้ทำได้ ถ้าบ้านไหนได้แล้วก็ไม่ต้องเอาอีก สำหรับหมู่ที่ ๕ หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะขาดแหล่งน้ำพอสมควร

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ขอชี้แจงว่างบประมาณไม่ใช่ของ อบต. อำนาจไม่ใช่ของ อบต. เรื่องไฟก็เหมือนกันไม่ใช่อำนาจของ อบต.แต่อบต.เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ในส่วนของการขอซื้อรถเจาะบ่อบาดาลนั้น เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการของงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป เป็นแนวทางในอนาคต ซึ่งดูจากข้อมูลเอกสารที่ยื่นเข้ามาเยอะมาก

นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

-การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้เสนอเรื่องจะซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาลนั้นในส่วนนี้มันจะขัดแย้งกับกรมเจ้าท่าใหม่ ขอเสนอเป็นกรณีศึกษา ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าได้มาต่างคนต่างอยากเจาะ ปัญหาที่จะตามมา

-เรื่องถนน ขอเป็นภาพถ่ายทางอากาศจะได้ชัดเจน จะให้เห็นถนนเก่าแก่มีภาพถ่ายจะรู้ว่ามันตรงไหนบ้างเพราะถ้าเราต้องการถนนสู่ไร่นามีภาพทางอากาศ ก็จะมีช่องทางทำได้ การทำถนนไม่ใช่ทำแต่ถนนเก่าๆอยู่นั้นแหละ อย่างของหมู่ที่ ๑๒ ถนนไปคลองอีसानเขียวฝนตกมาสัญจรลำบาก เมื่อตอนที่ผมประชุมคณะกรรมการพัฒนานั้นก็บอกว่าอีกสองเดือน แต่ตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการสักที ขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ขอฝากถึงท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าจะทำโครงการเกี่ยวกับถนนเข้าสู่ไร่นาขอให้มีการประชาคมหมู่บ้าน มีหนังสือยินยอมให้เจ้าของที่ดินลงนามพร้อมทั้งเอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์

ประธานสภาฯ

๑.๗ การติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในชุมชน

- การติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในชุมชนขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ขอนำเรียนว่าผมจะดำเนินการจัดทำตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แล้วมอบให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ติดตั้งไว้ภายในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสังคม ปัญหาส่วนรวม จะร้องเรียนแบบลงชื่อหรือไม่ลงชื่อก็ได้ แต่ทางที่ดีขอให้ลงชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งในส่วนนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้อาจจะในวันจันทร์ วันศุกร์ เพื่อจะได้ทราบปัญหาและแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

๑.๘ การให้ความช่วยเหลือในการจัดงานประเพณีและงานต่าง ๆ ของชุมชน

- การให้ความช่วยเหลือในการจัดงานประเพณีและงานต่าง ๆ ของชุมชน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-เรื่องการให้ความช่วยเหลือในการจัดงานประเพณีและงานต่าง ๆ ของชุมชน เช่นในงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ ผมมีแนวคิดที่จะดำเนินการให้บริการ โดยจะใช้บุคลากรของ อบต. ซึ่งบ้านไหนที่ขาดบุคลากรไม่ว่าจะทางเดิน จัดโต๊ะ สำหรับงานศพถ้าไม่มีบุคลากรเชิญผู้เราก็จัดบุคลากรให้ อาจจะจัดพิธีกรให้ด้วย ถ้าบ้านไหนต้องการก็ขอให้ทำเรื่องร้องขอมา เราจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการ ขอบคุณครับ

นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

-ผมรู้ซึ่งภาคภูมิใจที่นายก อบต. ท่านมีความคิดแบบนี้ เรื่องเจาะบ่อบาดาลและการติดตั้งตู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งบ้านผมเองมีการร้องทุกข์มายังผม ผมก็ได้เสนอไปที่ท่านรองเพราะว่าเป็นการระบายน้ำสู่ไร่นาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ยังไงก็เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับผู้ประกอบการหรือกับผู้นำ กรณีที่ไม่รู้ไม่ทราบว่าโครงการลงแบบไหน ขอให้แก้ปัญหาในส่วนนี้ให้ด้วย

-เรื่องการร้องทุกข์ ไม่เคยมีมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้ชาวบ้านได้ร้องทุกข์เข้ามาได้ ซึ่งบางท่านไม่กล้ามาที่ อบต.

-การช่วยเหลืองานประเพณีต่าง ๆ เคยเห็นแต่เทศบาลหรืออบต.ข้างเคียง บางบ้านก็ไม่มีบุคลากร เรื่องนี้ดีมากใช้บุคลากรของเรา ผมเองขอสนับสนุนครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ผมขอแนะนำเรียนว่าถนนไหนที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว ถนนสูงกว่าทางลงก็ขอย้ายต้นถนนไปสู่ทุ่งนาให้ต้นทุ่งนามาหาถนน ขอฝากผู้นำหมู่บ้านด้วย และก็อย่าไถนาจนถึงขอบถนนเพราะจะทำให้ถนนพังเร็ว ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา เพราะเราใช้ถนนร่วมกัน

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-ในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือผมยังไม่ได้ฟังจากท่านประธานแจ้งเรื่องที่

นำเข้ามาให้สภาฯ ทราบเลย ในส่วนนี้มีแต่ท่านนายก อบต.ชี้แจง ซึ่งไม่ตรงตามระเบียบวาระที่เราจะประชุมกัน ตามที่นายก อบต.แจ้ง ๑.๑ -๑.๘ และในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ที่ได้ลงไว้ ๔.๑ การดำเนินการกองทุน ลงไว้ในเรื่องอื่นๆ ผมขอติในส่วนการเรียบเรียงเอกสารในการประชุม ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

-ตามเอกสารลำดับขั้นตอนการประชุม เจ้าหน้าที่ได้เรียบเรียงไว้ให้ ผมก็เลยดำเนินการตามที่ปรากฏในเอกสาร ตอนไปผมจะดูและแก้ไขให้ถูกต้องครับ

นายจันทร์เพ็ญ พรหมเม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

-ขอเพิ่มเติมในส่วนของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ อภิปราย ข้อ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยปกติให้จัดลำดับการพิจารณา ดังนี้ ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒.รับรองรายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอให้ท่านศึกษาด้วย ถ้าเอาจริงๆ ก็ต้องตามระเบียบ แต่วันนี้ก็ผ่านไปแล้ว ขอให้ดูระเบียบกฎหมายด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

-ในส่วนนี้ผมขออน้อมรับแล้วจะปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

-ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ตามที่ท่านได้อภิปรายไปมีส่วนไหนขาดตกบกพร่อง พิมพ์ผิดหรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ

นายสมชัย บุคดี

-ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๕ ในส่วนที่ผมได้อภิปรายว่าถนนวนจากหมู่ ๘ ไปหมู่ที่ ๖ จุดที่สำคัญมากติดกับบ้านนายประดิษฐ์ คำด้วง ขอแก้ไขเป็นบ้านนายวันดี คำด้วง ขอขอบคุณครับ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

-ในหน้าที่ ๑๕ เกี่ยวกับในช่วงตั้งเสาแล้วเทปูนใส่อย่าทำให้ชาวบ้านพูดได้ ขอเปลี่ยนเป็นตั้งเสาและป้ายโครงการแล้วเทปูนใส่เสาเหล็ก ขอขอบคุณครับ

นายจันทร์เพ็ญ พรหมเม

-มีสมาชิกสภาท่านอื่นจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกไหมครับ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

-มติ รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๓ เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

-ที่ประชุมรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อก่อสร้างสะพานและถนนบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประธานสภาฯ

-ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณา ๓.๑ พิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อก่อสร้างสะพานและถนน บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑

ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ชี้แจง
รายละเอียด ขอเชิญครับ

นายศราวดี ยงกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

-ในวันนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หลวง ในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อ
ก่อสร้างสะพานและถนนบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา ซึ่งได้ทำหนังสือถึง อบต.เมื่อวันที่
๔ มกราคม ๒๕๖๕ และได้ลงรับเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาพิจารณา
เห็นชอบให้กรมทางหลวงชนบท ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วย
ทับทัน เพื่อก่อสร้างสะพานและถนน ท้องที่บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองหลวง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา ประเด็นที่
นำเสนอเข้ามาเป็นการก่อสร้างสะพานซึ่งชาวบ้านได้สร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และมีน้ำซัด
พังเสียหาย มีการซ่อมสร้างใช้ได้ถึงทุกวันนี้ ซึ่งสะพานกว้าง ๒.๘ เมตร ยาว ๘๑ เมตร ซึ่ง
รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้ มีประชาชนในตำบลเมืองหลวงและตำบลหมื่นศรีวิ่งผ่าน และใน
ปี ๒๕๖๑ ได้พังเสียหายอีกรอบและซ่อมขึ้นมาอีก ผมจึงได้นำเสนอโครงการเข้ามาที่ อบต.
ซึ่งอบต.ได้ประชุมเมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญที่
๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการใน
ลำดับที่ ๑๒ เพื่อรื้อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่
๑/๒๕๖๔ มีมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบด้วยเสียง
เป็นเอกฉันท์ และได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง กรมป่าไม้
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนนี้กรมทางหลวงต้องมีมติที่
ประชุมสภา เพื่อให้สภาเห็นชอบให้กรมทางหลวงชนบท ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่า
ขวาห้วยทับทัน เพื่อก่อสร้างสะพานและถนน ในการขอต้องมีข้อความในการลงมติ จึงจะ
ถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้น
ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรที่ ๗ ได้
ออกมาสำรวจและรายงานการตรวจสอบสภาพป่าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอ
ใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนนี้มีบัญชีตรวจนับชนิดในพื้นที่ ซึ่งไม่มีไม้ชนิดที่หวง
ห้ามในพื้นที่ก่อสร้าง จึงนำเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงทราบเบื้องต้น
ขอเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้กรมทางหลวงชนบท ขออนุญาตใช้พื้นที่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อก่อสร้างสะพานและถนน ท้องที่บ้านหนอง
สะมอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ
๑๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

-สำหรับการขอมติหรือการขอพิจารณาขอสร้างสะพาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ได้นำเสนอ
เข้ามาเพื่อบรรจุในแผน ในวันนี้อยากให้สภาอนุมัติ ในการพิจารณาเราเป็นสมาชิกสภา
งานไหนที่ตกในเขตตำบล ทุกท่านต้องเข้าใจต้องรับทราบ ซึ่งการเข้ามาตอนแรกอาจไม่
ถูกต้องในวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๑ ได้เข้ามาชี้แจงด้วยตนเอง ซึ่งสมาชิกสภาหลายท่าน
พูดว่าเป็นความเจริญให้กับหมู่บ้านของเรา เป็นการก่อสร้างโดยภาพรวม ซึ่งป่าตรงนั้นไม่
มีป่า ป่าแถวนั้นซึ่งเคยเป็นป่าไม้ เป็นลำห้วย ก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาเพราะเป็น
การอนุมัติให้กรมทางหลวงขออนุญาตต่อไป เราคนในพื้นที่ขอก็ให้ไป เมื่อทำแล้วไม่
กระทบต่อประชาชนของเรา ไม่ใช่สร้างแล้วกระทบกับชาวบ้าน โครงการบางโครงการก็มี
ปัญหาในการสร้างถนนปัญหาคงไม่เกิดมีแต่ความเจริญให้กับหมู่บ้านของเรา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

-ขอขอบคุณท่านบุญธรรม อินทร์แก้ว ที่ได้เพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
-เรื่องพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ จากที่ได้รับฟังข้อมูลมาจะใช้พื้นที่ ๑๑ ไร่ เฉพาะเจาะจงหรือไม่ มันจะขัดแย้งกันกับสภาอนุมัติไป ๑๑ ไร่หรือเปล่า ถ้าสภาฯมีอำนาจขนาดนั้น ท่านประธานครับผมเคยพูดในสมัยที่ผ่านมาเรื่องกฎหมาย กรมป่าไม้ใครอนุญาต ถ้าเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ถามว่าเป็นอำนาจของอบต.มีสิทธิไหม ถ้ามีสิทธิเราก็อนุโลมให้ชาวบ้านทำกิน ทำอะไรได้ การก่อสร้างผมไม่ได้ขัด ผมเห็นด้วยแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบ เพราะเป็นพื้นที่ของเขาต้องให้นายกได้พิจารณาก่อนว่าเป็นยังไง หรือเป็นหน้าที่อบต.ให้สภาเห็นชอบ มันจะขัดแย้งในพื้นที่หรือเปล่า บางบ้านมีปัญหากัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะตามมา สมาชิก นายก ทุกคนเข้ามาเพื่อพัฒนาตำบล แต่อย่าลืมว่ามีข้อขัดแย้ง ท่านก็ต้องรับ อยากถามเจ้าหน้าที่ว่าเรามีหน้าที่มากแต่ไหนในพื้นที่เขตป่าสงวนตรงนี้ แต่ให้สภาอนุมัติให้ใช้แต่ถ้าคนในพื้นที่ละเขาอนุญาตหรือเปล่า แต่ถ้าเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าจะใช้กว้างเท่านี้ เจาะจงว่าถนนเก่าถ้าทำลายเขตก็จะมีปัญหาป่าไม้ใหญ่เป็นที่หวงห้ามมีคนแถวนั้นไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้เข้ามาไล่พื้นที่ละถ้าพื้นที่โล่ง ชาวบ้านทำกินไม่มีปัญหา ทำไมเราไม่ช่วย ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเราต้องดูแลเขา เมื่อมีเรื่องที่เกิดขึ้นมาเราจะแก้ไขปัญหายังไง ขอฝากสมาชิกด้วย ผมไม่ได้ขัดแย้งแต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผลมาอ้างอิง คำว่าพื้นที่คิดไปหลายอย่าง ผมว่ากรมทางหลวงชนบทน่าจะพูดกันได้ดีกับป่าไม้เราไม่มีอำนาจในการดูแลตรงนั้น ผมก็อยากให้สมาชิกไตร่ตรองให้ดี อยากทราบข้อมูลส่วนไหนก็ให้สอบถามขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งพื้นที่ป่าไม้เดิมตั้งแต่เขตหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๓ เป็นเขตป่าไม้ตั้งแต่อำเภอห้วยทับทัน บ้านห้วยยาง บ้านอ้อ บ้านโทะ เป็นเขตป่าเก่า การสร้างถนนและสะพานผมได้ลงพื้นที่เป็นถนนเดิมตามเอกสารที่ประกอบการพิจารณา ซึ่งต้องมีมติจากสภา ขอฝากสภาด้วยครับ

นายศราวดี ยงกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑

-ในส่วนนี้ขอเพิ่มเติมในส่วนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงไปแล้วในส่วนขอประเด็นที่สภาฯพิจารณาเห็นชอบให้ทางกรมทางหลวงชนบทขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ากรมป่าไม้ ในส่วนของสภาฯอนุญาตนั้นคือไม่กระทบกับส่วนรวม ขอแนะนำเรียนให้สภาฯทราบเพื่อพิจารณาอนุญาต

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ในส่วนนี้เราจะพิจารณาขออนุญาตบ้านหนองสะมอน ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เมื่อครั้งที่แล้ว เราได้รับฟังจากท่านผู้ใหญ่ และสมาชิกสภาฯ ที่นำเรียนนี้เข้ามาในการก่อสร้างสะพานและถนน อยากให้สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๑ หรือคณะผู้บริหาร ซึ่งท่านเป็นเลขานุการ ได้ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย อยากฟังว่าในส่วนนี้มีแต่ท่านผู้ใหญ่บ้านชี้แจง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัด อบต.เมืองหลวง

-ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงชี้แจง
-ในส่วนของการอนุมัติ ของงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างห้วยทับทัน – จังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของสภาฯนั้นอนุมัติของงบประมาณ ตอนนี้อย่างหลวงได้เข้าทำโครงการเสร็จแล้ว ตอนนั้นการขออนุมัติไม่มีข้อความว่าให้กรมทางหลวงขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งแต่ข้อความว่าให้ทางหลวงชนบทขออนุญาตใช้พื้นที่แทน อบต. ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในความเป็นจริงไม่ได้ทำลายป่า จะทำก็ฝั่งเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เราต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ทำโครงการตั้งแต่ของงบประมาณไปยังส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบทได้ออกมาสำรวจตอนนั้นโครงการของเรา ยังไม่เกิดจะมีถนนและสะพาน ในส่วนถนนได้ก่อสร้างถนน คสล.แล้ว นำเรียนสมาชิกว่า

ในส่วนที่เราอนุญาตให้กรมทางหลวงชนบทขอใช้พื้นที่ป่า เพื่อสอดคล้องกับงบประมาณของปี ๒๕๖๖ แต่การของงบประมาณเบื้องต้นกรมทางหลวงชนบทของงบประมาณไปแล้ว ถ้าเราอนุญาต กรมทางหลวงชนบทจะเป็นผู้ประสานขออนุญาตต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ
-ไม่มี

ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้กรมทางหลวงชนบทขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน เพื่อก่อสร้างสะพานและถนน ท้องที่บ้านหนองเสมอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

-มติ เห็นด้วย จำนวน ๑๓ เสียง

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

-มติที่ประชุมเห็นด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ขอขอบคุณครับ

๓.๒ การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (จำนวน ๒ ท่าน)

ประธานสภาฯ

-ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ท่าน และผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ขอเชิญครับ

นายอนุกุล บุญโย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอ นางมะณี อินทร์แก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ

ประธานสภา

-ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ

๑. นายสมชัย บุตดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

๒. นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

นายเสรี จันทรหอม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

ประธานสภา

-เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอ นางน้อย เข้มขาว สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ

-ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ

๑. นายอนุกุล บุญโย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

๒. นายสนิท ศรียันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

ประธานสภาฯ

-ในการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพผมอยากให้ชี้แจงว่าการเป็นกรรมการมีหน้าที่อะไรบ้าง

-ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ

นายดาวฤกษ์ ราชรักษา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นในส่วนนี้ผมได้รับคำสั่งให้รับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพนั้นประกอบด้วย นายกองค้การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน คณะกรรมการ สปสช. ที่เคยดำเนินการมา ผู้อำนวยการ รพ.สต. เป็นโดยตำแหน่ง สปสช. เกี่ยวกับการทำงานด้านสาธารณสุข และมีสาธารณสุข จำนวน ๒ ท่าน ถ้าเราไม่เลือกเอาคนเก่าก็ให้ประธาน อสม. คัดเลือกกันเข้ามา ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน ๕ คน ในส่วนนี้ให้ผู้ใหญ่บ้าน คัดเลือกกันมาจะแต่งตั้งคนเดิมหรือคัดเลือกใหม่ก็ได้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการ ไม่มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ในส่วนนี้ให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการครับ

-ตอนนี้ผมเข้ารับหน้าที่ใหม่ยังไม่แจ่มแจ้งซึ่งได้นำสำเนาคำสั่งชุดเดิมให้คณะผู้บริหาร พิจารณาในส่วนของสมาชิกสภานั้นได้มีการคัดเลือก จำนวน ๒ ท่าน

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	-เรียนท่านประธานในเรื่องนี้ขอให้ผู้อำนวยการ รพ.สต.ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีหน้าที่อะไรบ้าง ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว มีหน้าที่ทำอะไร มีการบริหารจัดการอะไรบ้าง ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	-ขอเชิญผู้อำนวยการ รพ.สต.ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอเชิญครับ
นายไชยพงศ์ สะอั้งทอง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองเสมอน	-การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมบริหารจัดการ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ การรักษาเบื้องต้น ซึ่งแม่ข่ายหลักคือ สปสช. ส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพฯ ในส่วนของเรา สปสช.เขต ๑๐ รับผิดชอบ มีการถ่ายโอนงบประมาณ ถ่ายโอนเงินตามจำนวนประชากรUC ประกันสิทธิสุขภาพรายหัวคุณ๔๐ บาท โอนเข้า อบต. เทศบาลในพื้นที่มีประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และท้องถิ่นสมทบเข้าไปอีก ๕๐% เงินส่วนนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามา ซึ่งกรรมการจะมีวาระ ๒ ปี ก็หมดวาระพอดี เป็นวาระที่มีการเลือกนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.เข้ามาใหม่ ส่วนบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การป้องกันโรคโควิด
ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี
ประธานสภาฯ	-ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสมาชิกสภาเสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน คือ ๑.นางมะณี อิ่มอินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ๒.นางน้อย เข้มขาว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ -ในการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้ผู้ที่ได้เสนอชื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	๓.๓ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ -ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณา ๓.๓ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ นายก อบต.เมืองหลวง	-การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบัญชีการโอนงบประมาณ ดังนี้
	หมวดค่าครุภัณฑ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	โอนลดงบประมาณ
	-แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนรายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๗,๙๐๐ บาท
	โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
	-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวนเงินที่โอน ๒๗,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน ๑ เครื่อง
	-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน จำนวนเงินที่โอน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโต๊ะทำงานสำหรับรองนายก อบต. จำนวน ๒ ชุด

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง

โอนลดงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ

๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทน รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๒,๑๐๐ โอนลดครั้งนี้ ๓,๗๓๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๘,๓๗๐ บาท

๒.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑๘๐,๒๗๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๘๐,๒๗๐ บาท

๔.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา งบลงทุน หมวดค่าใช้สอย ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ

๑.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการล้อมรั้วกั้นแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์(นสล.) โอนเพิ่ม ๕๑๔,๐๐๐ บาท

๒.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ โอนเพิ่ม ๒๔๗,๐๐๐ บาท

๓.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างงานดินถมปรับระดับ โอนเพิ่ม ๕๑๕,๐๐๐ บาท

๔.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช โอนเพิ่ม ๗๐๘,๐๐๐ บาท

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๘๔,๐๐๐ บาท

-ในส่วนการโอนงบประมาณครั้งนี้ เพื่อจะนำมาพัฒนา อบต.เราได้ตั้งไว้จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อรถกระเช้า ซึ่งการซื้อรถกระเช้าผมเห็นว่ามีความจำเป็นแต่ไม่เร่งด่วน จึงขอโอนงบประมาณในส่วนนี้มาใช้ในการพัฒนาในส่วนที่เร่งด่วนกว่า ซึ่งพื้นที่โดยรอบสำนักงานแห่งใหม่ ต้นไม้ขึ้นรกมาก พื้นที่ยังไม่ได้ถม ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม และมีการบุกรุกพื้นที่ตรงนั้น ดังนั้นผมจึงขอโอนงบประมาณในการซื้อรถกระเช้า มาใช้ในการพัฒนา ดังนี้

๑.โครงการล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์(นสล.)

๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์

๓.โครงการก่อสร้างงานดินถมปรับระดับ

๔.โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช

ประธานสภาฯ

-ขอเชิญสมาชิกสภาฯอภิปรายในส่วนของการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญครับ

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

-สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้โอนลดจากรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอนำเรียนว่ารถกระเช้าเป็นโครงการที่สภาฯครั้งที่แล้วได้อนุมัติไว้ เพราะว่างองช่างหรือชาวบ้านเจอปัญหาเกี่ยวกับไฟส่องสว่างตามหนทาง ไฟดับบ่อย ซึ่งกองช่างใช้ในการซ่อมไฟ ไม่มีรถขึ้นบ้าง ไม่มีบันไดบ้างก็ได้ให้สภาฯอนุมัติเพราะไม่มีโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน พอนายก อบต.เข้ามาใหม่ไฟแรง เข้ามาก็ขอโอนงบประมาณในการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้ามาบริหารจัดการ นำมาสร้างลวดหนาม ซึ่งใครผ่านไปในเขตพื้นที่ อบต. หลังใหม่มันรกมากและยังไม่มีเขต ถือว่าเป็นเรื่องดี ซึ่งกว่าจะมาเป็น อบต.ก็มีปัญหาการบุงกรุก ผมก็ไม่รู้ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ ซึ่งตอนนั้นผมเองเป็นผู้เสนอเรื่องให้กองช่างเกี่ยวกับการบริการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สภาฯทุกคนมองเห็นว่าควรหรือไม่ควร ท่านก็คงพิจารณาเองว่าควรหรือไม่ควร ขอขอบคุณครับ

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิกสภา อบต.เมืองหลวง

-ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนลดตามเอกสาร ทางผู้บริหารได้ชี้แจงนั้น ผมพิจารณาแล้วในส่วนของรถกระเช้าให้คงไว้ ให้โอนลดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งโครงการนี้เราได้ศึกษาดูงานหลายครั้งแล้ว ในส่วนรถกระเช้าอยากให้ผู้บริหารมองเห็นในส่วนนี้พ่อแม่พี่น้องทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ร้องทุกข์มีความเดือดร้อน ซึ่งสมาชิกสภาฯชุดก่อนได้พิจารณาแล้วได้เห็นถึงความเดือดร้อนจึงอยากให้สมาชิกสภาฯชุดนี้ได้พิจารณาและเล็งเห็นว่ารถกระเช้ามีความจำเป็นกับอบต.และทั้ง ๑๔ หมู่บ้านอย่างไร ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ขอชี้แจงในการโอนงบประมาณซึ่งงบประมาณในการพัฒนาไม่มีเลยผมจึงขอโอนงบประมาณในการซื้อรถกระเช้ามาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเรา ซึ่งในการซ่อมไฟสามารถใช้รถน้ำ บันไดในการซ่อมได้ ส่วนต้นไม้เราสามารถประสานงานไปยังการไฟฟ้าได้ซึ่งถ้ามีต้นไม้ที่พาดสายไฟให้ประสานไปยังไฟฟ้า ไฟฟ้าจะบริการฟรี ภารกิจของรถกระเช้าคือซ่อมไฟ สำหรับพื้นที่ของเรามีเสาไฟไม่สูงมากนัก สูงก็แค่ ๖ เมตร ถ้ากองช่างซ่อมไม่ได้ผมจะพิจารณาให้ย้าย ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ ๕๐ ล้าน แต่มีงบประมาณในการพัฒนา ๑.๕ ล้านบาท งบประมาณที่โอนมาว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ขอให้สมาชิกพิจารณาอีกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิกสภา อบต.เมืองหลวง

-ในส่วนที่ผู้บริหารได้ชี้แจงการโอนงบประมาณ สมาชิกครั้งที่แล้วได้พิจารณาเพื่อซื้อรถกระเช้า ซึ่งกองช่างได้พูดคุยกับสมาชิกว่าชาวบ้านหรือผู้นำได้นำเรื่องที่เดือดร้อนในการตัดกิ่งไม้ และช่างก็ได้นำเรื่องมาคุยกับสมาชิก สมาชิกได้พูดคุยกันว่าเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตำบลทั้ง ๑๔ หมู่บ้านนั้น จะซื้อรถกระเช้าหรือจะพัฒนาตำบลในการทำถนน ขุดลอกคลอง ก่อสร้างประปา ซึ่งเราได้พิจารณาว่างบประมาณในการพัฒนาส่วนนั้นจ่ายจากเงินสะสมเพื่อบำรุงสุขให้กับชาวบ้าน ซึ่งทุกท่านสามารถมองเห็นว่าปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก ได้จ่ายขาดเงินสะสมและจ่ายเงินทุนสำรอง ไปดำเนินการดังกล่าวแล้วครอบครัวทุกพื้นที่ ดังนั้นในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ สมาชิกทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ๒๔ ท่าน จึงอนุมัติซื้อรถกระเช้า กว่าจะได้งบประมาณมาซื้อรถกระเช้าก็นานเหมือนกันใช้งบประมาณเยอะมาก ซึ่งเงินในส่วนนี้ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านเสียสละเพื่อซื้อรถกระเช้า ในครั้งที่แล้วสมาชิกของบ้านอ้อก็ได้้นำเรื่องผักตบชวาเข้ามาแล้วได้พูดกันมีมติให้

ซื้อรถกระเช้า ซึ่งกองช่าง งานไฟฟ้าเวลาออกปฏิบัติหน้าที่มันอันตรายมากได้เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นมากจะมีปัญหาอีก ในส่วนของผู้บริหารชี้แจงมาก็ถือว่าเดือดร้อนเหมือนกัน ขอให้ สมาชิกได้พิจารณาอย่างรอบครอบ ขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ฝากถึงประธานสภาและสมาชิกสภา ก่อนที่จะลงมติให้ท่านเล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวม มากที่สุด ผมได้แต่นำเสนอท่านจะมอบอำนาจให้ผมได้กระทำหรือไม่กระทำขึ้นอยู่กับมติ ของสภาฯ ซึ่งสำนักงานหลังเก่าพื้นที่แคบ ประชาชนมาติดต่อราชการก็ไม่มีที่จอดรถ ถ้า ซื้อรถมาใหม่ก็ไม่มีที่จอด การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเหมือนที่แจ้งมาจำเป็นไหมเรามี งบประมาณ ๑.๕ ล้าน ถ้าอบต.หลังใหม่เสร็จ ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นว่าน้ำท่วมแฉะ ป่า ไม้รกไปหมด รั้วก็ไม่มี จะตอบชาวบ้านยังไง ผมจึงมีความจำเป็นเพื่อโอนงบมาพัฒนา เพื่อให้เกิดความสง่างาม ในส่วนของฝักตบขวาเยอะขวางทางน้ำ ขอให้สมาชิกได้พิจารณา ใ้รอบคอบ ขอบคุณครับ

นายสมชัย บุคดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง
ประธานสภาฯ
นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

-เราเริ่มประชุมสภาฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งตอนนี้ก็เที่ยงแล้วขอพักประชุมเพื่อรับ อาหารก่อนครับ

-ผมขอเสนอว่าเห็นควรพิจารณาระเบียบวาระ ๓.๓ ให้แล้วเสร็จก่อน พอพักเสร็จก็มาเริ่ม วาระ ๔ เรื่องอื่นๆ ต่อไป

-ตามที่นายกฯ ผมเห็นด้วยนายกพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน แล้วค่อยพัก

-เรื่องการโอนงบประมาณนั้นท่านประธานสภาฯต้องสอบถามสมาชิกสภาฯก่อน ว่า สมาชิกเห็นด้วยไหม นายก อบต.มีหน้าที่เสนอญัตติเข้ามา ต้องสอบถามสมาชิกครับ ใน ส่วนนี้ผมขอเสนอว่าพักรับประทานอาหารก่อนครับ

ประธานสภาฯ

-ในเมื่อมีสมาชิกสภา อบต.เสนอว่าให้หยุดพักชั่วคราวก่อน ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้หยุดพักชั่วคราวก่อนโปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-มติ ให้หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๔ เสียง

-ที่ประชุมมีมติให้หยุดพักรับประทานอาหารกลางวันเสียงเป็นเอกฉันท์

-ขณะนี้เวลา ๑๒.๓๐ น.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการประชุมชั่วคราว ๑ ชั่วโมง จึงขอ พักการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ขณะนี้เวลา ๑๒.๓๐ น. และขอนัดประชุม ใน เวลา ๑๓.๓๐ น.

พักประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบิน วงษ์เจริญ ประธานฯ ได้ดำเนินการ ประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

-ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา ๓.๓ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

-ระเบียบวาระการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนลดโครงการศึกษาดู งานและโครงการซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ตามที่สมาชิกได้ลุกขึ้นอภิปรายนั้น การซื้อรถกระเช้า จริง ๆ แล้วงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ถ้าตั้งไว้เหมือนเดิมงบประมาณก็ไม่พอ ขอให้ทุก ท่านพิจารณาด้วยความเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงสำนักงานหลังใหม่มีรั้วล้อมรอบ ดึกว่า ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะตัดสินใจอย่างไร ในส่วนผมขอเปลี่ยนถ้าจะเอารถ กระเช้าก็ต้องโอนงบประมาณเพิ่มถ้ายังไม่เอาอีกโอนไปทำอย่างอื่นก่อน ขอบคุณครับ

นายสมบูรณ์ จังอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓

-ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายในการพัฒนา อบต.หรือ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยางท่ามาทุกปีก็ไม่สะอาดเห็นด้วยที่จะโอนงบประมาณมาปรับปรุงทั้ง สี่โครงการ ขอบคุณครับ

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-ในการอภิปรายการโอนงบประมาณ อบต.มีทั้งสำนัก กอง โอนงบประมาณจากสำนักหรือ
กองน่าจะมิงงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ เช่น กองการศึกษา มิงงบประมาณด้านกีฬาเมือง
หลวงคัพ น่าจะไม่ได้ดำเนินการ กีฬาท้องถิ่นอำเภอ อยากให้ผู้บริหารมองกว้างๆ ในส่วน
กองให้ใช้งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ออกมา ซึ่งเป็นโครงการไม่ได้ดำเนินการ ขอขอบคุณครับ

นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒

-ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา ๓.๓ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งโอนลดจากรถกระเช้า ถ้าพูดไปก็ลำบากใจทั้งสมาชิกสภาฯ ประธานสภา
และผู้บริหาร ขอทำความเข้าใจที่เคยพูดซึ่งมีความจำมากน้อยแค่ไหน เข้าใจว่าเม็ดเงินน้อย
อบต.เราจ่ายขาดไปหมดน่าเห็นใจสมาชิกที่เข้ามา มันต้องมีทางออก ถอยคนละก้าวได้ไหม
ไม่เห็นด้วยกับนายกก็หนักใจ ขอให้เห็นใจพวกผมด้วย ซึ่งรถกระเช้าทราบไปแล้วซึ่ง
การประชามคมหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านได้รู้ได้แจ้งว่ามีรถกระเช้าแล้วพวกผมจะพูดอย่างไร
เข้าใจอยู่ว่ามีความจำเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับพื้นที่ ค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมมี
งบประมาณส่วนไหนที่จำเป็น ต้องเห็นใจสมาชิกด้วย จะพูดกับท้องถิ่นยังไง ถ้าผมไม่เอา
ชาวบ้านจะถามไหนรถกระเช้า นั้นไงคนไปใหม่ไม่เอารถกระเช้า จะทำอะไร ได้ก็เสียใจ
ไม่ได้ก็เสียใจ ทำไมงบประมาณเรามีแค่นี้ สอง-สามสมัยที่ผ่านมาคุยกันจบเงินเหลือเยอะ
พอวันนี้ไม่มีงบประมาณ ขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกกับนายกฯ ไปกระทบท้องถิ่นอีก จะหา
ทางออกอย่างไร ในการพิจารณา ๓.๓ การโอนเงินงบประมาณ ขอความคิดเห็นจากสมาชิกที่
เข้ามาใหม่ ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ เอาความจำเป็นมาคุยกัน เอาเหตุผลมาคุยกัน
เพราะทุกคนเป็นผู้นำ ประชาชนเลือกมา สมาชิกทุกคนยึดอัดแน่นอน นี่คือปัญหาที่
เกิดขึ้น ประชุมสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ยังเป็นปัญหาแล้วสมัยต่อไปจะผ่านไหม ขอ
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ขอชี้แจงเพิ่มเติมในการซื้อรถกระเช้าผมว่าจำเป็นแต่ไม่เร่งด่วน ปีหน้าผมขอสัญญาว่าจะ
ทำข้อบัญญัติตั้งงบประมาณซื้อรถกระเช้า ซึ่งปีนี้ขอโอนงบประมาณส่วนนี้มาพัฒนาตำบล
ของเราก่อน ในวันที่ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาในส่วนนี้ก่อน ขอขอบคุณครับ

นายอนุกุล บุญโย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-ข้อ ๓.๓ เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ทางผู้บริหารได้เสนอเข้ามา
ในส่วนนี้นายก อบต.ได้ชี้แจงมาว่าไม่ได้ตัดทิ้ง แต่ขอเลื่อนไปปีหน้า จะนำเสนอเข้ามาเพื่อ
พิจารณาใหม่ ที่นายก อบต.พูดมาแล้วเหตุผลผมฟังได้ ผมเป็นสมาชิกจะได้ชี้แจงให้ชาวบ้าน
เข้าใจ เมื่อนายกฯว่าปี ๒๕๖๖ จะเสนอรถกระเช้าเข้ามา ในส่วนนี้ถ้าตั้งงบประมาณที่จะ
พัฒนาทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน งบประมาณไม่พอ ก็จะมีปัญหาว่าบ้านนั้นได้ บ้านนี้ไม่ได้ ถ้าตามที่
นายกฯชี้แจงผมพอเข้าใจได้ซึ่งท่านเองงบประมาณมาพัฒนาตำบลไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่น
นี่ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนเหมือนกัน ซึ่งดูจากเอกสารภาพถ่ายก็เดือดร้อนจริง ถ้าปี
๒๕๖๖ จะเสนอมาผมก็ขอรับฟังผมจะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
-ไม่มี
-ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใด
เห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ
ขึ้นครับ

ที่ประชุม

-มติ เห็นด้วย จำนวน ๑๓ เสียง
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)
-ถือว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

นายพุทธชาติ โนนกอง

ปลัด อบต.เมืองหลวง

- เรื่องอื่น ๆ

- เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ

-สืบเนื่องจากข้อ ๓.๓ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเรียนว่าทุกโครงการทุกงบประมาณก็เพื่อพัฒนาตำบลเมืองหลวง ซึ่งผมได้ทำงบประมาณผ่านกองช่าง ผ่านจังหวัดเพื่อขอขบพื้นฟูซึ่งเมืองหลวงเราได้มาจำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการที่จังหวัดเสนอต่อกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติเข้าสู่ ครม. ได้สองโครงการ เป็นโครงการของหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๑ นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และเมื่อวันศุกร์ผมได้ประสานงานผู้นำบางท่านโครงการขุดลอกและได้ขอขบประมาณไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขบประปา หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๙ ถ้าพูดว่าทำไมต้องขอหมู่ที่ ๙ นั้น เพราะว่าอบต.เราไปตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ ยังไม่มีประปาใช้ โครงการที่ขอไป ครม.อนุมัติวงเงินผ่าน สนทช.แล้วโครงการนี้เป็นของจังหวัด จังหวัดเป็นผู้ลงนาม

-ในส่วนของรถกระเช้าตั้งงบประมาณไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอนตั้งงบประมาณหลายท่านเห็นด้วย ถ้าแยกเป็นหมู่บ้านจะได้หมู่บ้านละไม่กี่แสน เลยว่าจะซื้อรถกระเช้าซึ่งงบประมาณก็ไม่สามารถซื้อได้ ตอนนั้นได้พูดกันว่ามึงบเหลือจ่ายที่ไม่ได้เบิกจ่ายก็จะนำมาเต็มยอด และท่านนายกฯได้ชี้แจงแล้วว่าจ้างงบประมาณซื้อในปี ๒๕๖๖ ในการจัดทำงบประมาณส่วนนอก ผมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผมก็ไม่ทิ้งพวกเรา ขอได้แต่ว่าจะได้ทุกหมู่บ้านนั้นผมก็ยังไม่ทราบ แต่ว่าจำเป็นต้องให้ผมเลือกผมก็ต้องเลือก เรามุ่งเน้นว่าโครงการทุกอย่างอยู่ในพื้นที่เรา ได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่างได้ขอขบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๐ ล้านบาท และขอขอบคุณที่พิจารณาโอนงบประมาณให้นายกฯเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป งบประมาณที่ได้มาก็ถือว่าแบ่งปันความสุข ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

-เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท)

๔.๒ การดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) /การเบิกจ่ายค่าตอบแทน CG

๔.๓ การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ศพละ ๒๐ บาท

๔.๔ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญครับ

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

-สำหรับวันนี้พูดถึงเรื่องอื่น ๆ เรื่องออมวันละบาทชาวบ้านร้องเรียนมาหลายครั้งยังไม่ได้เงินคืน ซึ่งชาวบ้านรวบรวมเล่มมาให้ผมจำนวน ๑๒ ท่าน รวมเงินก็ประมาณ ๓ - ๔ หมื่นกว่าบาท เจ้าหน้าที่รับผิดชอบว่าให้ทำเรื่องมาจะคืนเงินให้การดำเนินการเป็นอย่างไรให้นำสมุดมาให้เรียนถามท่านประธานสภาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

นายดาวฤกษ์ ราชรักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท) เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นผมขอชี้แจงว่า การดำเนินการตั้งแต่นายกสุรเดช อินทร์แก้ว ก็มีมติที่จะจัดบริการกับสมาชิกเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่เกิด ป่วย ตาย สมาชิกออมครบ ๑ ปี เมื่อคลอดบุตร แม่เด็กจะได้รับ ๑๐๐ บาท/วัน คนเฝ้า ๑๐๐ บาท/วัน กรณีป่วยคนป่วยจะได้รับ ๑๐๐ บาท คนเฝ้า ๑๐๐ บาท ซึ่งจ่ายปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี กรณีเสียชีวิตมีเงินช่วยเหลือให้ เงินที่ได้มาส่วนหนึ่งได้จากกองทุนสนับสนุนสวัสดิการ แล้วเราทำเรื่องของขบประมาณไป ซึ่งได้รับขบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วก็หาสมาชิกเพิ่มเติม โดยเก็บวันละ ๑ บาท โดยมีมติว่าให้เก็บปีละครั้ง จำนวน ๓๖๕ บาท ในช่วงแรกการดำเนินการได้ปกติ หลังจากนั้นเกิดปัญหาในการ

จัดเก็บ ตอนแรกนั้นมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหมู่บ้าน ผมออกไปก็จะเก็บออมวันละบาทด้วย พอการเก็บมีปัญหาที่ไม่สามารถจ่ายได้ เมื่อจ่ายไม่ได้ทำให้สมาชิกเกิดความไม่ไว้วางใจ สมาชิกขอเงินคืน ในกรณีการขอเงินคืนต้องมีสมุดเพื่ออ้างอิงทั้งสองฝ่าย เพื่อประกอบการขอเบิกเงินคืน ในส่วนนี้จะดำเนินการต่อหรือไม่ จะนำเสนอปลัด อบต. เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ถ้าจะขอเงินคือผู้มีสิทธิเบิกเงินประกอบด้วย นายสุรเดช อินทร์แก้ว นางสมถวิล สาลี และผมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การเบิก ๒ ใน ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการไปได้ ก็จะปรึกษาคณะผู้บริหารเพื่อนำเงินคืนสมาชิกตามที่มีข้อมูลอยู่ ผมขอชี้แจงให้ทราบเท่านี้ก่อน และขอคำชี้แนะ คำแนะนำของสมาชิกว่าจะดำเนินการไปอย่างไร ขอขอบคุณครับ

นายอนันต์ กองทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
ประธานสภาฯ

-เมื่อเข้าผมได้หาข้อมูลมีสมาชิกกองทุนวันละบาทสมุดหายในกรณีนี้จะแก้ไขอย่างไรครับ

-ขอสอบถามสมาชิกบุญธรรม อินทร์แก้ว สมุดออมวันละบาทที่นำมาให้ผมจะขอเบิกเงินคืนหรือว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรครับ

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
นายดาวฤกษ์ ราชรักษา
นักพัฒนาชุมชน

-ในส่วนนี้ชาวบ้านขอรับเงินคืน เพราะชาวบ้านเคยขอเบิกแล้ว ตอนนั้นบอกว่าจะทำเรื่องเบิกให้ แต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเงินคืน ชาวบ้านนำเรียนมาผมเลยนำเสนอต่อประธานครับ

-ขอขอบคุณที่นำเสนอข้อมูล ในการขอเงินคือไม่ทราบว่าจะสมุดอยู่หรือไม่ ในการเบิกเงินคืนต้องมีชื่อหรือผู้แทนนำเอกสารมาเพื่อขอรับ ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อเอาเอกสารนั้นมาประกอบการขอคืนเงิน ในสมุดจะมีผู้รับผลประโยชน์ คือต้องมีเอกสารทั้ง ๒ ท่าน

-กรณีสมุดหายทางอบต.มีข้อมูลอยู่ว่าสมาชิกเข้ามาเมื่อไร ถ้ามีใบเสร็จจะดี ซึ่งเรามีทะเบียนคุม ซึ่งการเบิกจ่ายผมจะอ้างอิงข้อมูลจากสมุด

-กองทุนออมวันละบาท ถ้าสมุดหายสมาชิกมาแจ้ง อบต.ก็จะทำสมุดเล่มใหม่ให้ ถ้ามีใบเสร็จมาด้วยก็ยิ่งดี

-เรื่องชมรมผู้สูงอายุ เป็นชมรมที่ตั้งมาไม่รู้ว่่ากี่ปีแล้วซึ่งผมรับช่วงต่อ เป็นเงินช่วยเหลือณาปณกิจ แก่สมาชิกที่เสียชีวิต สมาชิกจะรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เมื่อแจ้งมาอบต.ก็จะแจ้งคณะกรรมการเพื่อเก็บเงินศพละ ๒๐ ปี ตอนนีปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแจ้งไปคณะกรรมการเก็บเงิน เงินที่กรรมการเก็บส่งได้ช้า ทำให้การจ่ายก็ช้าไปด้วย

-๔.๒ การดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) / การเบิกจ่ายค่าตอบแทน CG เป็นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การดำเนินงานมีเกี่ยวกับ สปสช. ซึ่งในหมู่บ้านมีคณะกรรมการเรียกว่า CG จะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น ติดเตียง แล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับสมทบมาและมีกองทุนพัฒนาชีวิต งบประมาณจะเข้ามามีสองบัญชี เราทำเรื่องขอเบิกเงินจากบัญชีประกันและทำเรื่องเบิกจ่ายผ่านคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันได้โอนมาบัญชีกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต การเบิกจ่ายก็มีปัญหา ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วมีการเลือกตั้ง เมื่อมีผู้บริหารเข้ามาก็จะทำเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งนายกฯเป็นโดยตำแหน่ง หลังจากมีคณะกรรมการก็จะทำหนังสือเสนอเบิกจ่าย ในการเบิกจ่ายต่อไปคงมีวิธีการใหม่ๆ เพื่อเบิกจ่ายให้ได้ตามช่วงเวลา ขอเชิญผู้อำนวยการ รพ.สต.เพิ่มเติมในส่วนการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับ (Long Term Care : LTC) / การเบิกจ่ายค่าตอบแทน CG ขอเชิญครับ

นางหนูเวียง ต้นสกุล
ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองหลวง

-ขอเพิ่มเติมในส่วนกองทุน LTC เป็นกองทุนย่อยของ สปสช. ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหญ่ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพและมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานประกอบด้วย CG (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) กับ CM (พยาบาลประจำ รพ.สต) เมื่อปฏิบัติงานก็จัดทำเอกสารมา

- นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง
- นายดาวฤกษ์ ราชรักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ประธานสภาฯ
- นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง
- นายไชยพงศ์ สะอึ้งทอง
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองเสมอน
- เสนอที่กองทุนเพื่ออนุมัติเงิน โครงการเราดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปี ๒๕๖๓ โครงการที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ทำเอกสารเสร็จแล้วเงินเข้าบัญชีแล้ว ยังรอการประชุมเพื่อเบิกจ่าย ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนผู้บริหารต้องรอเรื่องแต่งตั้ง เพื่อเชิญประชุม ทำความเข้าใจและขออนุมัติเบิกเงินในโครงการที่ ๑ และที่ ๒ รายละเอียดไปคุยกันอีกครั้ง ในส่วนของคณะกรรมการ และโครงการที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้ ขอขอบคุณ
- ในเรื่องกองทุน LTC ได้ไปร้องทุกข์กับผม ผมจึงแจ้งเรื่องไปที่เจ้าหน้าที่ให้ชี้แจง สมาชิกก็ได้รับทราบ ผู้นำก็ได้รับทราบ ประเด็นที่ร้องทุกข์คือว่าอบต.อื่นเบิกจ่ายไปแล้ว แล้วทำไมตำบลเมืองหลวงเราถึงไม่เบิกจ่าย ในส่วนนี้เราให้รองนายก ติดต่อให้ผู้ร้องให้เจ้าตัวเข้ามาติดต่อเอง แต่ก็ได้เข้ามาประเด็นคือติดต่อขอรับค่าตอบแทน
- ในเรื่องที่มีการร้องเรียนไปศูนย์ธรรมรงค์ธรรม อำเภอกันต์มาให้ออบต.เบิกจ่ายซึ่งในส่วนนี้ ก็มีการเบิกจ่ายแล้ว ในส่วนของปี ที่เราไม่ได้ดำเนินการก็ต้องเร่งดำเนินการเงินตัวนี้ต้องเบิกจ่ายต้องมีการประชุมเพื่อขออนุมัติจ่าย การเบิกจ่ายต้องมีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายงานการประชุมว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะมีข้อมูลเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
- ๔.๔ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทร์ราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญท่านนายก อบต.เมืองหลวง ขอเชิญครับ
- ในส่วนนี้จะขอเชิญผู้อำนวยการ รพ.สต. ได้ชี้แจง คือชาวบ้านได้ฝากถามมายังผมว่าเป็นโครงการถ่ายโอนหรืออย่างไร ที่จะไปอบจ. ซึ่งบางแห่งยังก็กระทรวงสาธารณสุข เป็นโครงการที่สมัครใจใช้ไหมครับ ถ้าไปแล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไร ในเขตตำบลเมืองหลวง มีรพ.สต.มีสองแห่ง คือ รพ.สต.บ้านเมืองหลวง กับ รพ.สต.บ้านหนองเสมอน อยากให้ผู้ผู้อำนวยการ รพ.สต.ได้ชี้แจงในส่วนนี้ ขอขอบคุณครับ
- ก็ต้องขอบคุณสภาฯ แห่งนี้ซึ่งจากระเบียบวาระแล้ว สภาฯได้มองถึงความเปลี่ยนแปลงและทันต่อเหตุการณ์ พุดถึงการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัย มาให้ อบต.ในระยะที่ ๑ ในปี ๒๕๑๑ จำนวน ๑๙ แห่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๔ แห่ง ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑ แห่ง ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๖๓ แห่งทั่วประเทศคือสถานีอนามัยจริง ๆ เราต้องถ่ายโอนมาที่ อบต.แต่ช่วงนั้นปรับเปลี่ยนว่า อบต.จะเลื่อนระดับเป็นเทศบาล ในส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขเองไม่ยากถ่ายโอน จะเกี่ยวกับรายได้ ๓๕% ปัญหาที่ถ่ายโอนไปเรื่องของงบประมาณ อบต.เราจะจัดเก็บได้ไหมครับ และแผนการกระจายอำนาจปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการถ่ายทอดบทเรียนว่ามีผลดี ผลเสีย และมีการประชาคม ซึ่งอีสานมีการประชุมที่จังหวัดขอนแก่น ถ้าเป็นโอนสังกัด อบจ.เขามีงบประมาณในการบริหารและมีงบประมาณจากภายนอก ในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มีแนวคิดที่ว่า รพ.สต.ของจังหวัด ๒๕๕ แห่ง มีที่ไหนบ้างพร้อมที่จะไป เป็นลักษณะความสมัครใจ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจให้อบต.ให้ อบจ.ที่ได้รับถ่ายโอนได้ดำเนินการภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขเคยทำตั้งแต่ งานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน งานรักษาพยาบาลอย่างง่าย งานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งภารกิจนี้เราก็ดำเนินการอยู่แล้ว ถ้าถ่ายโอนไปแล้วภารกิจนี้ต้องทำเหมือนเดิม ถ้าถ่ายโอนไปแล้วมาตรฐานขั้นต่ำต้องเท่าเดิม และดีกว่าเดิม ที่ผมอยากไปนั้นน่าจะมองเห็นถึงว่ามีสิ่งที่ดีกว่าเมื่อแต่งบประมาณก็น่าจะดีกว่า ซึ่งรพ.สต.บ้านหนองเสมอนสมัครใจไปครับ

-เรื่องภารกิจในวันพรุ่งนี้การบริจาคโลหิต สภากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลห้วยทับทัน จะดำเนินการรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลห้วยทับทัน ในส่วนนี้ อบต.น่าจะสนับสนุนเป็นอาหารและน้ำดื่ม

-การป้องกันโรคโควิด มีมาตรการว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งมีการบริการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑,๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะมอน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. จึงขอเชิญคณะผู้บริหารได้พบปะประชาชนของเรา ในส่วนของวันเสาร์-อาทิตย์ โรงพยาบาลจะบริการตลอด ขอขอบคุณครับ

นางหนูเวียง ต้นสกุล
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เมืองหลวง
นายสุรศักดิ์ ชานันโท
ประธาน อสม.

-ในส่วนของ รพ.สต.เมืองหลวง ที่ยังไม่ได้ไปนั้นก็ได้อสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วยังไม่พร้อมที่จะไป ซึ่งตอนนี้ให้สมัครใจว่าจะไปหรือไม่ไป แต่ถ้าให้ไปทั้งหมดก็พร้อมที่จะไป ขอขอบคุณค่ะ

-ขอขอบคุณที่ได้มอบตู้ร้องเรียน และจะมีการบริการทางเดินที่ เก้าอี้ ถ้าจะดีก็มีเครื่องเสียงให้ด้วย ในวันนี้ผมขอแนะนำ เช่น ป้ายบอกทางตามหมู่บ้าน กระຈกตามแยก ในช่วงนี้อสม.ทำงานหนักมาก จัดงานไหนก็ต่อมมีการคัดกรองเราก็ต้องไป เพราะเราเป็นจิตอาสา อสม.จะดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตาย พอสูงอายุ แก่ จะลุกจะนั่งก็ลำบาก ผมเลยมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนจากส้วมนั่งยองเป็นชักโครกแทน

-อสม.ยังไม่มีหน่วยงานดูแล อยากฝากท่านนายกพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาดูงานขอให้พา อสม.ไปศึกษาดูงานด้วย

-โครงการออมวันละบาทเป็นโครงการที่ต่อยอดให้ทำต่อไปให้มีการประชาสัมพันธ์ว่ามีนโยบายอะไรบ้างเป็นคนเบิกจ่ายเงินใหม่

-ฝากเรื่องถ่ายโอน รพ.สต.หนองสะมอน แล้วอสม.จะอยู่อย่างไร แต่ อสม.ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้มีโครงการทำบ้าน อสม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ ดวงนิล
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเมืองหลวง

-ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ได้เชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอเรียนว่าการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต ตั้งแต่การตั้งครุฑ ทะนุถนอม จนมาสู่โลก สติปัญญาเกิดขึ้นเป็นความสุขของครอบครัวและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่จะขับเคลื่อนในมุมมองในการศึกษา ในการดูแล ศพด. มีเสียงสะท้อนเข้ามา สิ่งแรกที่จะให้เด็กขึ้น สร้างคุณภาพคุณครู ในส่วนนี้ต้องมีการเติมเต็ม เพื่อส่งเสริมปัญญา

๒.อยากให้ส่งเสริมทางกายภาพ น่าอยู่น่าเรียนกิจกรรมก็อยากให้เติมเต็ม อยากให้ลงไปดูแลในส่วนนี้ ทรัพยากรมนุษย์ไม่ค่อยดูแลเท่าไร จะทำอย่างไรให้ ศพด.มีความก้าวหน้า ใครก็อยากให้ลูกเรียนแถวบ้านและอยากให้มีการติดตามรูปแบบของคณะกรรมการและกองการศึกษาก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไร ขอฝากด้วยครับ

๓.ขอขอบคุณ อบต.เมืองหลวงที่ได้สนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ จัดสรรครูให้ถือว่าเป็น อบต.ตัวอย่าง ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าไปเติมเต็ม กิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนไม่ว่าอาหารเสริมนม ขอเปลี่ยนเป็นนม UST ได้ไหม เพราะไม่สะดวกหลายอย่างและช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโรคโควิดด้วย

๔.การทำงานร่วมกันในตำบลเราจะทำอย่างไรให้ส่วนราชการต่าง ๆ บุคลากร เป็นไปได้ใหม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อบต.หน่วยงานราชการ อบต.เข้าไปโรงเรียนก็ไม่รู้จัก โรงเรียนมา อบต.ไม่รู้จักกัน ในส่วนนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่ที่จะสร้างให้เราได้มีความสัมพันธ์ร่วมกัน

๕.ขอฝากให้คิดเพื่อความสุขของพี่น้องตำบลเมืองหลวงซึ่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เคยพูดว่าทำอย่างไรพี่น้อง อบต.กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด

นายวัฒน์ ชันธเสน
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านโทะ

-วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความคิดเห็น ก็ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ในตอนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้มีโครงการดีๆ ให้กับโรงเรียนและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนแต่ก่อนโอนเข้า

มาก แต่ ปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๖๕ ขอความกรุณาเร่งเบิกอาหารให้ทาง
โรงเรียนภายใน ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยน่ะครับ

รวดเร็ว ในงบประมาณ

๒.นมโรงเรียน ทุกวันนี้มีทั้งส่งเข้าบ้างบ้ายบ้าง ซึ่งโรงเรียนจะให้เด็กกินช่วง ๑๐ โมงเช้า
ถ้าได้รับไม่ตรงเวลาทำ
ให้มไม่มีประสิทธิภาพ ขอ

เปลี่ยนเป็น UST ได้ไหม จะได้กินตรง
ตามเวลา



๓.งบประมาณของ อบต.ที่ได้จัดสรรให้โรงเรียน ๖ โครงการ อยากจะขอเพิ่มโครงการ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพในโรงเรียน ขอขอบคุณครับ

นายสถาปนยะ มาทอง
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเมืองน้อย
นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น

-ในส่วนของโรงเรียนบ้านเมืองน้อย ก็จะเหมือนกับโรงเรียนอื่นที่กล่าวมาแล้ว ผมขอเสนอ
ทางมัลยาหน้าโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอขอบคุณครับ

-ขอเสนอเรื่องนมโรงเรียนคือเราประสบปัญหาโรคโควิด การส่งนมขอเป็น UST ซึ่งเก็บ
ไว้ได้นานกว่า ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ออนไลน์
และมีการประสานงานเรื่องการส่งนมมาให้ส่งเวลานี้ แต่ผู้ประกอบการก็บอกว่าต้องแจ้ง
ล่วงหน้า เรื่องนี้เป็นปัญหาทุกโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นมีศาลาทรง
งาน ซึ่งได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมแล้ว ตอนแรกทราบว่าใช้งบประมาณของ
อบต. แต่พอดำเนินการก่อสร้างเป็นงบประมาณของจังหวัด ใช้งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐
บาท ซ่อมเฉพาะศาลาทรงงาน ส่วนภูมิทัศน์รอบนอกยังไม่ใช้งบประมาณในการปรับปรุง
ดังนั้นเรียนว่า อบต.พอจะมีงบประมาณในส่วนนี้หรือจะมีการประสานหน่วยงานอื่นนำ
งบประมาณมาปรับปรุงในส่วนนี้ ขอขอบคุณค่ะ

นายบรรจง จังอินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒

-ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับนายก สมาชิกสภาทุกท่าน เกี่ยวกับงานป้องกันมีการ
บริการประชาชน ผมเสนอไป ๒-๓ ครั้งได้รับการประสานงานไปก็ได้ตอบรับตลอด ก็รับ
ความอำนวยความสะดวกเหมือนเดิม แต่งานป้องกันมีอุปกรณ์น้อยไปนิด เช่น เลื่อยยนต์

นายอนุพัฒน์ อนุพันธ์
ร.ร.บ้านจางเอน

-โรงเรียนบ้านจางเอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาเรื่องครู มีแต่ครูเข้ามาบรรจุแล้วก็ไป
ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้สนับสนุนบุคลากรครูให้ทำให้ปัญหาดีขึ้น
-เกี่ยวกับการเบิกเงินส่วนมากมีปัญหาที่อบต.ตลอด ซึ่งปัจจุบันดีขึ้นแล้ว ขอสนับสนุนใน
บริหารแบบนี้ต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบต.เมืองหลวง

-ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในการร้องขอให้อบต.สนับสนุนเรื่องใด ๆ ถ้าเร่งด่วนให้ติดต่อด้วย
วาก่อนได้ แล้วส่งเอกสารตามมา อบต.อยากให้มีเอกสารติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร้องขอ
กับอบต. เพื่อใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

-ในเรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ
เพิ่มเติม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นายพุทธชาติ โนนกอง)

เลขานุการสภา อบต.เมืองหลวง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอนันต์ กองทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ เชื้อทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายวิชิต ผูกพันธ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ประธานสภา อบต.เมืองหลวง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ)  (นายบิน วงษ์เจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง